



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน โดยการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรมนิสิต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ
1	โครงการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว (บุญคุณลาน) และบวงสรวงน้ำ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวตรีญาภัทร์ แสงดา	40,000
2	โครงการภูมิปัญญาอาหารอีสาน "อาหารอนาคตจากเห็ดป่า"	คณะเทคโนโลยี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ตีศีลธรรม	40,000
3	โครงการมูลมังบังไฟลีน ถิ่นขามเรียง ครั้งที่ 3	คณะศิลปกรรมศาสตร์	อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ	40,000
4	โครงการการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรปรุงอาหารเพื่อสุขภาพชุมชนจากหม้อพื้นบ้าน	คณะเภสัชศาสตร์	นางปัญจภา สมันจิตร	40,000
5	โครงการ "สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านสูปแต้มสารคาม ระยะที่ 5"	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	อาจารย์กันตา วิชาชัย	40,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ
6	โครงการศึกษาประวัติความเป็นมา และอนุรักษึสืบสานประเพณีฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษาบ้านหนองโน ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	นายจิตติศักดิ์ เวชกามา	40,000
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อาจารย์วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์	40,000
8	โครงการสืบสานบุญสงฆ์แก้ว บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คณะสาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์เข็มิกา สมบัติโยธา	40,000
9	โครงการจัดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโบราณกันทรวิชัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์อัครครา มะเสนา	40,000
10	โครงการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไทยอุ้อทำขอนแก่น	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	นายสถิตย์ แจ็กมา	40,000
11	โครงการวิ่งเก็บขยะ : รัก MSU รักโลก	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สือประเสริฐสิทธิ์	40,000
12	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคณะกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	คณะวิทยาการสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา	40,000
13	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นบ้าน เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุฤทธิ์ เจริญอินทร์	40,000
14	โครงการสืบสานตำนานบุญข้าชะ เดือน 7 บ้านโกทา ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ อัมระกา	40,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแปรหน้าทับให้เหมาะสมกับทำนองเพลงและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	อาจารย์พิษณุ บุญศรีอนันต์	40,000
16	โครงการวิธีการเลี้ยงโคนมจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์สู่เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอย่างยั่งยืน	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ศิริแสน	40,000
17	โครงการสืบสานต่อยอด องค์ความรู้จากศิลปวัตถุหีบพระธรรมและตู้พระธรรมในพิพิธภัณฑ์คัมภีร์โบราณ พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตรศิลป์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิทธิ์ ต้นสุขี	40,000
18	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเสื่อกกสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านช่องทางทางจัดจำหน่ายในยุคดิจิทัล บ้านโคกเสือเผ่า อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอย ชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ	40,000

หมายเหตุ

- ให้ผู้รับทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดและข้อเสนอโครงการงบประมาณ และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้ตรงตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณจนกว่าจะปรับแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (มมส.หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม-01/2563) เท่านั้น
- ให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำสัญญาและเอกสารการเบิกเงิน ดังนี้
 - บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการและสัญญาับทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซึ่งออกเลขที่หนังสือจากคณะ/หน่วยงานแล้ว) จำนวน 3 ชุด
 - บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซึ่งออกเลขที่หนังสือจากคณะ/หน่วยงานแล้ว)จำนวน 3 ชุด
 - สัญญาับทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ชุด
 - ใบสำคัญรับเงิน (งวดที่ 1) จำนวน 3 ชุด
 - ข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม (ฉบับแก้ไข) จำนวน 3 ชุด (ลงนามในเอกสารครบแล้วทุกชุด)

***เอกสารข้อ 2 ใช้ฉบับจริงเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://webresearch.msu.ac.th/?p=180>
(เมนูดาวน์โหลด - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - เอกสาร/แบบฟอร์ม) โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ให้ผู้รับทุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ ได้ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 หากเกินระยะเวลา
ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

4. การให้ทุนสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 80% ได้รับหลังจากทำสัญญารับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 20% ได้รับหลังจากส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

5. ให้ผู้รับทุนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และการเบิกจ่าย
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

6. ให้ผู้รับทุนแจ้งหน่วยงานกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการหรือผู้แทนที่กำกับดูแลโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการประเมินโครงการในระหว่างการทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อยจำนวน 10 วันทำการ

7. ให้ผู้รับทุนแจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมและมีการประเมินผลความสำเร็จ ความพึงพอใจ
การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ มูลค่าที่เกิดขึ้น คุณค่าที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นระยะตามกำหนดการ
ที่ผู้ให้ทุนกำหนด

8. ให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ หลังจากได้รับการจัดสรรทุนไป
แล้ว 3 เดือน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

9. ให้ผู้รับทุนเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน หากแหล่งทุนประสงค์และแจ้งให้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีนำเสนอ
หรือการประชุมวิชาการที่แหล่งทุนจัดขึ้น

10. กรณีที่ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติการให้ทุนสนับสนุน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว (บุญคุณลาน) และบวงสรวงน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องบุญคุณลานและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็ก (ประวัติความเป็นมา/ขั้นตอน/พิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบุญคุณลาน) 2.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือบุญคุณลาน ต.สาวะถี (ประวัติความเป็นมา/ขั้นตอน/พิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบุญคุณลาน) อย่างน้อย 1 เล่ม 4.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 5.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
2	โครงการภูมิปัญญาอาหารอีสาน "อาหารอนาคตจากเห็ดป่า"	<ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับวัตถุประสงค์ ดังนี้ สร้างต้นแบบการถนอมอาหารจากเห็ดป่า 2.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร 4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือการถนอมอาหารจากเห็ดป่าอย่างน้อย 1 เล่ม 5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
3	โครงการมูมั่งบั้งไฟลีน ถิ่นขามเรียง ครั้งที่ 3	<ol style="list-style-type: none"> 1.ระบุในโครงการว่าเป็นการฟื้นฟูหรือการพัฒนาอย่างไร 2.ให้ทำชุดความรู้เรื่องทำรำที่เกิดขึ้น/เพิ่มนิยามความหมายของบุญบั้งไฟ การแข่งมีกี่แบบ /เพิ่มการศึกษาประเพณีให้ชัดเจน/มีวิธีการจัดการอบรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>เป็นการอบรมให้กับนิสิตหรือชุมชน และกรณีชุมชน มีการคัดเลือกชุมชนอย่างไร มีเกณฑ์อย่างไร</p> <p>3.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>4.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>5.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือประเพณี บุญบั้งไฟอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>6.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
4	โครงการการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรปรุงอาหารเพื่อสุขภาพชุมชนจากหมอพื้นบ้าน	<p>1.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>2.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือสมุนไพร ที่นำมาปรุงอาหารเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p> <p>6.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์</p>
5	โครงการ "สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านอุปถัมภ์สารคาม ระยะที่ 5"	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการฟื้นฟูหรือการพัฒนา อย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มืออุปถัมภ์</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>สารคาม (ประวัติความเป็นมา/ความเชื่อ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น) อย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
6	<p>โครงการศึกษาประวัติความเป็นมา และอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษาบ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการฟื้นฟูหรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>3.เพิ่มการบูรณาการระหว่างคณะ/หน่วยงาน</p> <p>4.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>5.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือประเพณีฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษาบ้านหนองโน (ประวัติความเป็นมา/ความเชื่อ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น) อย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>6.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p> <p>7.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์</p>
7	<p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนบ้านดงน้อยและจัดการสร้างฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>3.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>4.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>5.ปรับผลผลิต ดังนี้ ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมแหล่ง</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>ห้องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างน้อย 1 ฐาน</p> <p>6.หนังสือ/คู่มือการจัดการห้องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>บ้านดงน้อย อย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>6.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
8	<p>โครงการสืบสานบุญสงฆ์แก้ว บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านวังห้ว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการพัฒนา หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวอุปสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้มีสติและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม “สืบสานบุญสงฆ์แก้ว” ประเพณีบุญเดือน 5 ร่วมกับชุมชน /2. เพื่อให้มีสติและบุคลากรได้เรียนรู้และศึกษา “สืบสานบุญสงฆ์แก้ว” ประเพณีบุญเดือน 5</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>5.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือประเพณี “สืบสานบุญสงฆ์แก้ว” ประเพณีบุญเดือน 5 (ประวัติความเป็นมา/ความเชื่อ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น) อย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>6.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
9	<p>โครงการจัดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโบราณกันทรวิชัย</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการพัฒนา หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.อธิบายการเกิดกระบวนการท่องเที่ยว /การบูรณาการกับคณะ/หน่วยงานอย่างไร</p> <p>3.อธิบายการมีส่วนร่วม (จังหวัด ชุมชน คณะ การเรียนการสอนบูรณาการอย่างไร /ควรบูรณาการกับสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน)</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือการ</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโบราณกันทรวิชัย อย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
10	โครงการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไทยสู่ท่าขนอยาง	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ให้เพิ่มการให้นิยามของคำว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>3.อธิบายการจัดให้เห็นการฟื้นฟูสิ่งที่หายไป / มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคืออะไร / การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นคืออะไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน(เป็นแบบฟื้นฟู)</p> <p>5.ปรับตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>6.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไทยสู่ท่าขนอยางอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
11	โครงการวิงเก็บขยะ : รัก MSU รักโลก	<p>1.ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการในสอดคล้องกับประเภทการจัดสรรทุน (โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรม)</p> <p>2.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการที่เกิดขึ้นอย่างไร / ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นคืออะไร</p> <p>4.เพิ่มขบวนการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการบูรณาการกับคณะหน่วยงาน/การสร้างเครือข่ายกลุ่มชมรมคนรักสิ่งแวดล้อม</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		5.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน 6.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็กความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม 7.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
12	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคณะกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการพัฒนาฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร 2.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน 3.เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4.อธิบายว่าสื่อแบบเดิมกับสื่อแบบใหม่ที่จะพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร/มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร 4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็กความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม 5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
13	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นบ้าน เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการพัฒนาฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร 2. ปรับตัวอุปสงค์ข้อ 2 และตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อสองคืออะไร 3.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้อ 1 ตัวที่ใช้ตอบคืออะไร 4.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพข้อ 3 ปรับเป็นเชิงปริมาณ 5.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน 6.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร 7.โครงการ/กิจกรรมตรงตามศาสตร์ความเชี่ยวชาญของคณะหรือไม่ 8.ระบุกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ให้ชัดเจนหรือกลุ่มที่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>สนใจพัฒนาเพียงหนึ่งกลุ่มเพื่อสร้างโมเดลการดำเนินงาน</p> <p>9.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>10.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
14	โครงการสืบสานตำนานบุญช่าฮะ เดือน 7 บ้านโกทา ตำบลพระธาตุ อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแปรหน้าทับให้เหมาะสมกับทำนองเพลงและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ให้เพิ่มกิจกรรมที่ทำให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีองค์ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต</p> <p>5.ระบุกลุ่มเป้าหมายจำนวนนิสิต/นักเรียน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>6.ปรับเปลี่ยนพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้เป็นพื้นที่ภายในมหาสารคามหรือร้อยแก่นสารสินธุ์ เช่น รร.ผดุงนารี /รร.สารคามพิทยาคม</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>คม</p> <p>7.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>8.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
16	<p>โครงการวิถีการเลี้ยงโคนมจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์สู่เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอย่างยั่งยืน</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.อธิบายการฟื้นฟูหรือการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีการศึกษาอยู่หรือไม่</p> <p>5.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>6.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
17	<p>โครงการสืบสานต่อยอด องค์ความรู้จากศิลปวัตถุที่บพระธรรมและตู้พระธรรม ในพิพิธภัณฑ์คัมภีร์โบราณ พระอริยานุวัตร เขมจารีอนุสรณ์ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกัน</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
18	<p>โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเสื่อกกสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายในยุคดิจิทัล บ้านโคกเสื่อเฒ่า อ.บรบือ จ.มหาสารคาม</p>	<p>1.ระบุในโครงการว่าเป็นการอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู หรือการพัฒนาอย่างไร</p> <p>2.ปรับตัวอุปสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จให้</p>

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>สอดคล้องกัน</p> <p>3.อธิบายการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างไร/บูรณาการกับคณะหน่วยงานอย่างไร</p> <p>4.ปรับผลผลิต ดังนี้ หนังสือเล่มเล็ก/คู่มือความรู้ที่ ได้จากโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 เล่ม</p> <p>5.สร้างของที่ระลึกที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่ สามารถนำไปขายได้อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>